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รายการ คม ชัด ลึก ประเด็น ประเทศไทย...กับโรงไฟฟานวิเคลียร 
วันที่ 15 มี.ค.54  (เวลา 20.45 น.) 
 
ผูดําเนนิรายการ  คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร 
ผูรวมดําเนนิรายการ 

1.ผศ.ดร.ธวัชชัย ออนจันทร อาจารยประจําสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร ม.ธรรมศาสตร 
2.ดร. พงษแพทย  เพงวาณิชย ภาควิชานิวเคลียร เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3.นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยดานนโยบายพลังงานและอุตสาหกรรม มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

................................................................................................................................................................................. 
มีประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 
 

- ผศ.ดร.ธวัชชัย ออนจันทร อาจารยประจําสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร กลาวถึง
ประเด็นประเทศไทยกับโรงไฟฟานิวเคลียรในรายการ คม ชัด ลึก มีประเด็นท่ีนาสนใจดังน้ี  

• ในเร่ืองของเทคโนโลยีทุกอยาง หากมองเชิงวิชาการ ไมมีเทคโนโลยีชนิดใดที่ปลอดภัย 100 % 
เหมือนกับเหรียญที่มี 2 ดาน ที่จะมีจุดดอยอยู ซึ่งจะมีความเส่ียงและเกิดปญหาไดเสมอ 

• คอนขางจะกังวลกับเหตุการณโรงฟานิวเคลียรระเบิดท่ีเกิดกับประเทศญี่ปุน  เนื่องจากประเทศญี่ปุน
เปนประเทศท่ีมีความพรอม มีการเตรียมการและมีการตรวจสอบที่เขมแข็ง แตเหตุการณนี้ อยูใน
สภาวะท่ีเกินจะคาดการณได เพราะเหตุการณตอเนื่องจากเหตุการณภัยภิบัติจากธรรมชาติ 

• ขณะน้ีรายละเอียดหลายสวน ประชาชนยังไมทราบชัดเจน เพราะฉะน้ัน จากกระแสขาวตางๆ ที่พูดถึง
เหตุการณโรงไฟฟานิวเคลียรระเบิด เปนการคาดคะเน จึงคิดวาเร็วไป หากจะตัดสินใจวาจะมี
ผลกระทบอยางไร อันตรายมากไหม ทั้งน้ี ประชาชน ควรรอรับฟงขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนกอนตัดสิน 

• วัตถุดิบที่ใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาในไทย ตอนนี้หลักๆ  ที่ใชอยูในปจจุบัน ก็คือแกสธรรมชาติ 
สัดสวนท่ีใชอยูตอนนี้ คือประมาณ 60-70% ของไฟฟาท้ังหมด ถาเกิดแกสเราไมมี เราเหลือไฟใชจาก
น้ํามัน จากถานหิน เหลือแค 20-30% เราใชไมพอ เพราะฉะนั้นปญหาที่สําคัญในแผน PDP จะตองมี
ความหลากหลาย เพราะวามันเปนกระจายความเส่ียง เพราะวาหากขาดเช้ือเพลิงตัวไหนไป มันจะมี
ผลกระทบตอประเทศภาพรวมคอนขางสูง 

• โรงไฟฟานิวเคลียรแพง หมายถึง คากอสรางราคาคอนขางสูง พื้นท่ีตองเหมาะสม ประเทศเราไม
สามารถที่จะผลิตเช้ือเพลิงได ตองนําเขามาอยูดี เพียงแตวาการเปล่ียนแปลงเชื้อเพลิงคอนขางนอยเม่ือ
เทียบกับนํ้ามัน 

• ถาเรามองถึงแกสธรรมชาติมันไมมี ถาเรามองถึง 20 ปขางหนา ชอยสที่เรามี มันมีไมก่ีอยาง ไปพึ่ง
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม ในระดับเปนหม่ืนๆ เมกะวัตต มันคอนขางที่จะยากมากในการท่ีจะ
สรางในสเกลนั้นได เพื่อใหตอบสนองกับประเทศ เพราะฉะนั้น พลังงานหมุนเวียนคอนขางเปนไปได
ยากที่จะสนองกับความตองการของประเทศ 
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• เร่ืองความปลอดภัยเปนเร่ืองท่ีนากังวลจริงๆ โรงไฟฟานิวเคลียรใชเทคโนโลยีขั้นสูง เปนเทคโนโลยีที่ดี 
สามารถผลิตพลังงานไดเยอะ ใชเชื้อเพลิงเพียงนิดเดียว แตมันก็สามารถกอใหเกิดมหันตภัยไดมาก
เหมือนกัน 

• ประเทศจีน เร่ิมตนคือนําเขาเทคโนโลยีในรุนแรกๆ ที่สราง รุนตอๆ มาก็ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี เรา
สามารถทําได วันหนึ่งเราอาจมีเทคโนโลยีของเราเองก็ได 

• เร่ืองพลังงาน เรายอมรับกันวา พลังงานเปนส่ิงสําคัญ ความม่ันคงของพลังงานสําหรับมุมมองของ
ประเทศเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก แนนอนวาเราอยูโดยไมมีพลังงานไมไดแนๆ เพราะฉะนั้นการที่จะทําให
ความม่ันคงทางพลังงานเกิดขึ้น ความหลากหลายของเช้ือเพลิงที่นํามาใชในการผลิตไฟฟามันเปน
ส่ิงจําเปน  

• พลังงานนิวเคลียรเปนทางเลือกท่ีเรานาจะมอง จะเลิก หรือไมเลือก ตองตัดสินใจอีกที ตองแนใจกอน
วาเราดูมันดีหรือยัง วันนี้สําหรับประเทศไทยเรายังรูจักมันไมดีพอ เราอาจจะทราบขาวของเหตุการณที่
เกิดขึ้นท่ีญี่ปุน แตสําหรับนิวเคลียรยังมีสวนอื่นอีกหลายสวน หลายองคประกอบท่ีเราจะตองมองกัน
อยางละเอียด ประชาชนตองรับทราบขอมูลในเชิงลึก อาจจะไมลึกมาก แตวาขอมูลที่เคาจําเปนจะตอง
ทราบมากกวาน้ีกอนที่จะตัดสินใจ และการตัดสินใจควรเปนความคิดของคนสวนใหญ อยากใหทุกคน
ไดรับขอมูลในเร่ืองท่ีควรจะรูกอนตัดสินใจ 

 
-ดร. พงษแพทย  เพงวาณิชย ภาควิชานิวเคลียร เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

กลาวถึงประเด็น ประเทศไทยกับโรงไฟฟานิวเคลียร ในรายการ คม ชัด ลึก มีประเด็นท่ีนาสนใจดังน้ี  
• ระบุ ปญหาขณะน้ีคือ ประชาชนรับขาวจากขาวที่ยังไมไดกล่ันกรอง  หลายๆ ขาวอาจเปนขอมูลที่ยังไม

ถูกตอง ยกตัวอยางเชน ประเด็นการขนสงตัว Coolant ที่ที่จะขนสง Coolant ปกติ เทาที่ฟงดูในญี่ปุนมี
โรงไฟฟาหลายโรง และก็มี Coolant อยู ตั้งขอสังเกตวา มีโอกาสหรือไม ที่จะเกิดความผิดพลาด ญี่ปุน
อาจจะไมไดตองการ Coolant  จากตางประเทศ เพราะสามารถเอา Coolant  ในญี่ปุนเองมาใชไดงาย
กวาการขนสงจากสหรัฐอเมริกา  

• ขาวท่ีระบุวา โรงไฟฟานิวเคลียรระเบิด เชื่อวาเปนเร่ืองที่ยากที่จะเกิดเหตุการณอยางเชน เชอรโนบิล 
เพราะวาโรงไฟฟานิวเคลียร ไมสามารถเกิดปฏิกิริยาที่จะทําใหเกิดการระเบิดของนิวเคลียรได   

• สุดทายแลวเหตุการณดังกลาว ส่ิงที่ระเบิดขึ้นมา ไมใชนิวเคลียร แตเปนระเบิดจากปฏิกิริยาท่ีเปน
สารเคมีไฮโดรเจน กับออกซิเจนรวมตัวกัน  

• ปกติการวางแผนเร่ืองพลังงาน อยางหน่ึงที่จะตองมีคือความหลากหลายของชนิดโรงไฟฟา คือ อาจจะ
มีถานหิน นิวเคลียร พลังลม พลังแสงอาทิตย  แตเพื่อความม่ันคง เราควรจะมีทุกอยาง เพราะอยางทาง
ญี่ปุนจะเห็นวาพอนิวเคลียรตองหยุดเดินเคร่ือง ญี่ปุนมีปญหา  เพราะฉะน้ัน ถาญี่ปุนทํานิวเคลียร 100 
% พอตองหยุดเดินเคร่ืองก็จะไมมีไฟฟาใชเลย  แทนที่จะมองถึงโรงไฟฟานิวเคลียร ก็ควรมองไปถึง 
โรงไฟฟาถานหิน หรือแกสธรรมชาติ ถาเกิดขาดเชื้อเพลิงของแกสธรรมชาติ โรงไฟฟาแกสธรรมชาติก็ไม
สามารถจะผลิตไฟฟาได 

• ดูตามกายภาพของเมืองไทย ณ ปจจุบัน นิวเคลียรเปนทางเลือกที่ดีอยางหน่ึง สัดสวนที่อยูในแผน PDP 
ตอนน้ีก็นาจะเปนไปได คิดวานาจะอยูประมาณ 5 แหง 
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• โรงไฟฟาที่สรางที่ฟนแลนดที่มันบานปลาย อันนี้เปนโรงไฟฟารุนใหมลาสุด คือ โรงไฟฟามีหลายรุน รุน
ใหมลาสุดจะเปน generation 3 ซึ่งในโลกปจจุบันก็ยังมีไมก่ีโรง เรียกวาอาจจะมีของญี่ปุน ถาประเทศ
ไทยเลือกใช เรามีทางเลือกอาจจะเลือกใชเทคโนโลยีที่มีการใชงานอยูมากแลว อยางเชนโรงไฟฟาที่
อเมริกาก็มีอยูหลายโรง เปน 100 โรง ที่ญี่ปุนก็มี 50 กวาโรงท่ีใชอยู เพราะฉะนั้นประสบการณในการ
สรางโรงเหลาน้ันก็จะมีมากกวาโรงใหมๆ การสรางโปรเจคท่ีใหญ เร่ิมที่ 1 แสนลานบาท มันก็อาจจะมี
ปญหาเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดจากอุปกรณไมพรอม หาอุปกรณไดยาก 

• ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย ที่จุฬาฯ อยูที่เดียว เปนมหาวิทยาลัยมีคณะวิศวกรรมโดยตรง โดยปกติ
ในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรโรงแรกจะใชเวลาและเตรียมการสรางภายใน 10 ป การท่ีเราวางแผนไว
ไปจนถึงป 73 ก็อีกนาน ซึ่งในระยะเวลา 10 ป สามารถสงคนเรียนถึงปริญญาเอกได สามารถ
เตรียมการเรียนจนถึงปริญญาเอกไดเลย คือโดยปกติแลว โรงไฟฟานิวเคลียร ผูที่มาสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียรใหจะมาพรอมกับการฝกอบรม สามารถนําเอาคนที่อาจจะทํางานในโรงไฟฟานิวเคลียรไป
ฝกอบรมในโรงไฟฟาอื่นท่ีไดสรางมา ปกติแลวการเจรจาจะมาพรอมกับสวนน้ีดวย การถายทอด
เทคโนโลยีเปนจุดหนึ่งที่จะตองมาพรอมกับการประมูลวาจะใหบริษัทไหนมาสราง 

• กฟผ.จะจัดการเรื่อง HRD เร่ืองการเตรียมการบุคลากรภายใน ปกติ IAEA จะมีหลักการอยูแลว มี
คําแนะนําอยูแลว ปกติประเทศญี่ปุน เกาหลี อเมริกา จะมีการฝกอบรมซ่ึงหลายคร้ังก็เชิญคนไทยไป
ฝกอบรมในสวนท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟานิวเคลียร ความปลอดภัยทางรังสี พวกนี้มีหลายชองทางที่จะ
เขาไปได  เนื่องจากกลุมประเทศที่มีการใชงานโรงไฟฟานิวเคลียรมีอยูหลายประเทศแตเปนกลุมกอน 
ทุกประเทศจะมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในประมาณ 30 ประเทศที่มีโรงไฟฟานิวเคลียร 

• ใน PDP ไมใชจะมีแตนิวเคลียร สัดสวนพลังงานหมุนเวียนก็เพิ่มขึ้นดวย 

• ความเปนไปไดของเทคโนโลยีที่จะมาซัพพอรตตรงนี้ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย หรือ
พลังงานลม เนื่องจากเทคโนโลยีในขณะนี้ยังไมสามารถที่จะทําไดมากขนาดนั้น ที่จะนํามาใชเปน
พลังงานหลักหรือพลังงานในจํานวนมากได 

•  การที่จะต้ังนโยบายหรือวางแผนในอนาคตควรท่ีจะดูวาในปจจุบันมีเทคโนโลยีอะไรที่มีอยู ไมใชคาด
วาในอนาคตจะเปนยังไง แตการสงเสริมสามารถทําได แยกออกมาไดก็คือสงเสริมดานการวิจัย แตการ
ที่จะมาบอกวาจะต้ังเปาใชพลังงานแสงอาทิตย 20% ในขณะท่ีเทคโนโลยีไมสามารถที่จะสนับสนุนตรง
นี้ไดก็คงจะไมใชการสรางนโยบายท่ีดี อาจเปนขอมูลที่ถูกคิดใน PDP แลวหรือยัง 

• โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนทางเลือกที่ดี ยังไมคิดวาปญหาที่มีอยูในตอนนี้ที่เกิดขึ้นในญี่ปุน คือนา
กังวลแตไมใชส่ิงที่จะมาเปนตัวช้ีวัด อาจจะใชเปนปจจัยหนึ่งแตไมควรจะเปนตัวช้ีขาดวาเราจะไมเอา
นิวเคลียร เพราะวายังไมรูเลยวาผลกระทบเปนไง ตอนนี้ก็ยังไมมีคนที่เสียชีวิตเพราะนิวเคลียรที่ญี่ปุน 
ตามสถิติแลวนิวเคลียรเปนทางเลือกที่ปลอดภัย แตหลังจากญี่ปุนตองมาดูกันอีกที ถาจะไมมีก็อยากให
ไมมีดวยเหตุผลที่เหมาะสมกวา ไมใชการท่ีคนกลัว 
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-นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยดานนโยบายพลังงานและอุตสาหกรรม มูลนิธินโยบายสุขภาวะ กลาวถึงประเด็น
ประเทศไทยกับโรงไฟฟานิวเคลียรใน รายการ คม ชัด ลึก มีประเด็นท่ีนาสนใจดังน้ี  

• ระบุ จากเหตุการณที่เกิดขึ้น ยอมรับวา มีความเส่ียงหลายดาน แมวาจะเปนความเส่ียงที่คาดไมถึง คือ 
แผนดินไหวแรงมาก สึนามิแรงมาก แตวานิวเคลียรตองดูความเส่ียงหลายเร่ือง นอกจากความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น
ในปจจุบัน มีอีกประเด็นที่คิดวาสามารถเรียนรูได และควรจะเรียนรูเพิ่ม คือ โรงไฟฟาโรงอื่นๆ ที่ไมใช ฟุกุชิ
มะ ซึ่งขณะน้ีหยุดเดินเครื่อง 

• จากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิ ทําใหโรงไฟฟานิวเคลียรอีกประมาณ 10 โรง หยุดอัตโนมัติเพ่ือความ
ปลอดภัย ที่เรียกวา “ชัตดาวน” และยังไมแนชัดวา จะสามารถกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟาไดเม่ือไหร  

• นอกจากประเด็นความเส่ียง เร่ืองอุบัติภัย หรือเร่ืองกัมมันตภาพรังสี เร่ืองของความพ่ึงพาไดของเทคโนโลยี 
ก็เปนเร่ืองสําคัญในการตัดสินใจเร่ืองโรงไฟฟา 

• สมัยที่นายปยสวัสด์ิ อัมระนันทน เปน รมว.พลังงาน มีการจัดทําแผนยกระดับกําลังการผลิตไฟฟา 15 - 20 
ป ที่เรียกวาแผน PDP ฉบับป 2550 ซึ่งเปนคร้ังที่เปดประเด็นเร่ืองนิวเคลียร  และมีการเตรียมการมาจนถึง
ปจจุบัน  

• ชวงป 2550 หลายฝายเสนอกับ ก.พลังงาน และรัฐบาลวา นอกจากจะมีกระบวนการศึกษา และเตรียมการ
เร่ืองพลังงานนิวเคลียร เพื่อจะมีกระบวนการควบคูกันที่เดินทางเลือกอื่นดวย และมีเวทีสาธารณะ ที่จะ
แลกเปล่ียนระหวางนิวเคลียร พลังงานหมุนเวียน การประหยัดพลังงาน แตปรากฏวา ขอเสนอตางๆไมไดรับ
การตอบรับจนถึงทุกวันน้ี 

• หลักๆ ที่เปนงบเตรียมการศึกษา จะเปนเร่ืองนิวเคลียรเปนหลัก เพราะฉะน้ันขาวที่ออกมาก็จะเปนเชิงไมเห็น
ดวย ไมสนับสนุน และมีการไมเห็นดวยในพ้ืนท่ี และสนับสนุน  

• ถามีการปรับใหมีการเรียนรูมากขึ้น เร่ืองความเส่ียงนิวเคลียรจากกรณีญี่ปุน เราเรียนรูอะไรบาง เร่ืองความ
พึ่งพาได เดิมที่คิดวาโรงไฟฟาขนาดใหญ มีความพึ่งพาไดเต็มที่ เราอาจจะตองคิดเพิ่ม ทางเลือกอื่นๆใน
ประเทศไทย ที่เรามีทรัพยากรของเราเอง เชน พลังงานหมุนเวียน เราอาจตองจริงจังและเปนระบบมากกวานี้ 

• PDP เรียกวา เปนแผนแมบท  20 ป เพราะฉะน้ันจะมีสวนที่เปนระยะส้ัน มีโครงการอยูแลว สวนที่เปนระยะ
กลางจะเรียกไดวา 7 -15 ป แลวก็สวนที่เปนระยะยาว ซึ่งเม่ือกอนประชาชนจะไมทราบ  

• ชวง 2545 เปนตนมา พลังงานหมุนเวียน พวกผลิตรายเล็กและรายเล็กมาก มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว
มาก การสงเสริมการลงทุนก็เพิ่มขึ้นเยอะมากหลายเทาตัว 

• ขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก เก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร เร่ืองงบบานปลายจากตอนแรกท่ีตัดสินใจสราง
โรงไฟฟานิวเคลียร พอเดินหนาสรางโรงไฟฟาไปแลว เร่ืองงบบานปลายประมาณ 2-3 เทา เปนขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในประเทศตางๆ ที่พัฒนาแลว ในอเมริกา หรือกําลังในพัฒนา ในอินเดีย กรณีลาสุดที่ฟนแลนดที่
กําลังกอสรางอยู ตอนตัดสินใจเขาใจวาตัวเลขอยูที่ 3,500 ลานยูโร ถาตีคราวๆ ประมาณ 170,000 ลาน
บาท  สรางไปประมาณ 5 ป ตนทุนจาก 3.5 พันลานยูโรขึ้นมา 5,500 ลานยูโรแลว หลักๆ คือเม่ือกอสรางขึ้น
ไปแลว จะมีการตรวจสอบเร่ืองความปลอดภัย มาตรฐานจากองคกรตางๆ จากทบวงพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ ถามันมีประเทศก็ตองสรางเพิ่ม ตองปรับปรุง เพราะฉะนั้นตอนนี้หลายประเทศยังไม
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สามารถตัดสินใจสรางโรงไฟฟานิวเคลียรได เพราะวาไมรูวาตัวเลขจริงๆ  ที่จะใชในการกอสรางเปนตัวเลข
เทาไหรกันแน 

• อยากเนนเร่ืองทรัพยากรท่ีประเทศ เรามีโรงไฟฟานิวเคลียร เราตองนําเขาเทคโนโลยี และเช้ือเพลิงตลอด
อายุของโรงไฟฟา เพราะวาบานเราไมมี แตวาทรัพยากรที่เรามี เร่ืองวัสดุการเกษตร เปนของเสียที่จะนํามา
เปนพลังงาน เร่ืองของ ลม แสงอาทิตย น้ําขนาดเล็ก เราจะจริงจังกวานี้ จะคิดเร่ืองน้ีอยางไรบาง 

• โรงไฟฟานิวเคลียรมีความเส่ียงหลายประเด็น ดานแรกคือ กัมมันตภาพรังสีที่ตองดูแลใหดี เร่ืองเชื้อเพลิง
ตองดูแลตลอดนําเขาเขามา การขนสงแทนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาก็ตองดูใหดี เร่ืองความเส่ียงตางๆ อุบัติภัย
ตางๆ รวมไปถึงเม่ือเปนกากนิวเคลียรแลวก็ตองเก็บอยางดี ตองดูแลอยางดีตลอดกระบวนการ ความเส่ียง
ในดานเศรษฐกิจ เร่ืองงบบานปลาย และก็มีเมกะโปรเจคระดับแสนลานหรือวาหลายแสนลานบาท ความ
เส่ียงทางเศรษฐกิจที่ตองดูแล 

• นอกจากอุบัติภัยคร้ังใหญ มันก็มีอุบัติภัยเล็กๆ ซึ่งก็เปนขอมูลเปนขอเท็จจริงอยู ชวงป 2541-2550 10 ปมี
อุบัติเหตุเล็กที่ไมเปนขาว 9 คร้ัง เกิดขึ้นหลายประเทศ เชน สวีเดน ฮังการี อังกฤษ ที่สวีเดนคือระบบนํ้า
สํารองไมทํางาน ความรอนก็เร่ิมมากขึ้นก็เร่ิมเส่ียงจนในที่สุดระบบน้ําสํารองกลับมาทํางานพอดี ก็เลยทําให
ผานมาได หรือวาเกิดเหตุแผนดินไหวที่ญี่ปุน ตองมีการตรวจ หรือวาโรงเตรียมแทงเช้ือเพลิงญี่ปุนเกิดปญหา
ตอนป 2542 ตอนนั้นก็ตองตรวจรังสีกันทั้งเมืองแลวก็มาแกไขกัน อุบัติเหตุเล็กๆ เราอาจจะไมคอยทราบ 
เพราะฉะน้ันเราตองเรียนรูดวย 

• พลังงานทางเลือกที่มีอยูแลวในประเทศ ไมวาจะเปนชีวมวล กาซชีวภาพ ฯลฯ ณ ปจจุบันที่ผลิตอยู 1,500 
เมกะวัตตแลวท่ีจายไฟฟาเขาระบบ ซึ่งถาเทียบกับประเด็นที่พูดก็เรียกวานิวเคลียรโรงคร่ึงโดยเปรียบเทียบ 
แตวาที่สําคัญในปจจุบันมีผูผลิตพลังงานหมุนเวียนเสนอขายไฟฟากับรัฐและไดรับการตอบรับจากรัฐแลว 
ลงนามในสัญญาแลว ประมาณ 3,000 เมกะวัตต อันนี้คือที่คืบหนาไปแลว สวนท่ีอยูระหวางพิจารณา
ประมาณ 1,500               เมกะวัตต อันนี้คือตัวเลขปจจุบันที่เสนอขายที่จะเพ่ิมขึ้นอีก 3,000-4,000 เมกะ
วัตต 

• ทุกเทคโนโลยีมีขอดอย แตวาเร่ืองความเส่ียง เชน กาซพิษหรือวากัมมันตภาพรังสีไมมี อยางเชน ชีวมวลนี่
คือเร่ืองฝุน มีประเด็นเร่ืองการแยงน้ํา การยอมรับของประชาชน ถาเปนแสงอาทิตยหรือเปนพลังงานลม 
ตอนท่ีผลิตอาจจะไมมีผลกระทบอะไรเลย แตวาแนนอนตอนที่ทําแผง ตอนท่ีต้ังกังหันลมก็ตองดูวากระทบรึ
เปลา อยางกาซชีวภาพอยากใหเนนโดยเฉพาะถาพูดถึงเร่ืองปญหาโลกรอน การผลิตไฟฟาจากวิธีอื่นอาจจะ
เรียกวาปลอยกาซเรือนกระจกกอปญหาโลกรอนนอย แตกาซชีวภาพแทบจะเปนตัวเดียวท่ีไมใชแคไมปลอย
กาซเรือนกระจกแตวาไปชวยลดอีก กาซชีวภาพเปนตัวเดียวที่ทําใหเร่ืองโลกรอนติดลบได คือปกติถาเรา
ปลอยใหมันเปนขยะแลวก็เหม็น ปลอยใหเปนน้ําเสีย มันเปนมีเทนท่ีขึ้นไปกอโลกรอนแตวาเราเอามาเขาบอ
หมักเปนพลังงาน เพราะฉะน้ันก็ไมปลอยมีเทนดวย แลวเราก็ไดพลังงานที่ไปทดแทนอีกดวย 

• เรื่องของความม่ันคงที่อาจจะผลิตไมไดตลอดเวลา คําถามคือเราจะพัฒนาความรู เทคโนโลยีที่จะจัดการ
ความม่ันคงไดอยางไรบาง สวนท่ี 2 เร่ืองตนทุน ซึ่งมีทั้งสวนท่ีแพงกวาจริง เชน ลมและแสงอาทิตยที่พูดถึง
กันบอยๆ แตวากาซชีวภาพและพลังน้ําขนาดเล็ก ถาเทียบแลวอาจจะมีตนทุนตํ่ากวาดวยซํ้าแตวาไดรับ
ความสนใจนอยมาก เพราะฉะน้ันจะผสมผสานยังไง 
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• ปจจุบันเอกชนเสนออยูแลวประมาณ 3,000-4,000 เมกะวัตต ในแผน PDP ปจจุบัน 20 ป ประมาณ 5,000 
เมกะวัตต มันนาจะต้ังเปาใหสูงกวานี้ ทําใหจริงจังมากกวานี้ 

• ทุกทางเลือกมีจุดแข็งจุดออน แตเม่ือเรามีพลังงาน มีทรัพยากรในประเทศของเราเอง เราจะจริงจังกับมัน
มากกวานี้ ในปจจุบัน PDP กําหนดไว 20 ป ภายใน 5,000 เมกะวัตต ถาเราจริงจังมากกวานี้เราก็เพ่ิมไดอีก
หลายพันเมกะวัตต ต้ังเปาใน 20 ป จาก 5,000 เปน 8,000 เมกะวัตต นาจะตั้งเปาได และเราจะตองจริงจัง
แลวก็ทางเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใหดีกวาน้ี  การอนุรักษพลังงานใหดีกวาน้ี ขอมูลจาก
การวิจัยเปาหมายประมาณสัก 5,000-8,000 เมกะวัตตใน 20 ปก็เปนไปได ซึ่งในแผน PDP ในปจจุบันต้ัง
เปาเร่ืองของการอนุรักษพลังงานไวตํ่ามาก ตองยํ้าวาตํ่ามาก และเรายังมีทางเลือกเรื่องระบบการผลิต
พลังงานรวมไฟฟาและความรอนถาเราจริงจังกับทางเลือกตางๆ แลวเอามาเปรียบเทียบกับ 5,000 เมกะ
วัตตจากนิวเคลียรใน 20 ป ประเทศเรานาจะมีทางเลือกที่เปดกวางมากขึ้น 
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